

## Viện bảo tàng Người Việt Tự do Úc châu có thể được xây dựng ở Sunshine



*Địa điểm đề xuất nằm trên một phần đất của Hội đồng cạnh ga xe lửa Sunshine (Ảnh: SBS)*

VICTORIA - Hội đồng Brimbank đang tìm kiếm cơ hội để bảo tàng Vietnamese Museum Australia được xây dựng ở Sunshine.

Hội đồng Thành phố Brimbank cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) không ràng buộc với Vietnamese Museum Holding Ltd, cho đề xuất xây Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc châu cạnh ga xe lửa Sunshine.

Thị trưởng Brimbank, Cr Ranka Rasic được trích dẫn nói rằng đây là cơ hội để chuyển đổi thành phố.

"Chúng tôi cam kết mang lại sự thay đổi có ý nghĩa và mang tính thể hệ cho Brimbank, bằng cách tận dụng các cơ hội đầu tư và cơ sở hạ tầng lớn. Đây là một trong những cơ hội đó."

Hội đồng đánh giá Vietnamese Museum Australia sẽ là chất xúc tác để đầu tư hơn nữa vào Sunshine CBD, biến nơi đây thành địa điểm văn hóa quốc gia thu hút du khách.

Bà Rasic nói "Cộng đồng người Việt lâu đời và sôi động tạo nên Sunshine CBD ngày nay đã giúp nơi đây trở thành điểm đến trong khu vực để trải nghiệm ẩm thực, cuộc sống đường phố và văn hóa Việt Nam đích thực."

Thông cáo báo chí của Hội đồng cho biết cụ thể, Bảo tàng có thể nằm trên một phần đất của bãi đậu xe Durham Road thuộc sở hữu của Hội đồng.

Bắt kỳ quyết định bán một phần đất của Hội đồng tại bãi đậu xe Durham Road sẽ được tham vấn với cộng đồng trước khi Hội đồng đi đến quyết định.

Hội đồng Brimbank cho biết sẽ thu thập phản hồi của cộng đồng từ Thứ Hai ngày 22 tháng 1 đến Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024 thông qua trang web Your Say của Hội đồng: [yoursay.brimbank.vic.gov.au](http://yoursay.brimbank.vic.gov.au)

Sunshine có đông đảo người Việt sinh sống lập nghiệp. Khoảng 32.000 người – hay khoảng 17% tổng dân số Brimbank – là người gốc Việt.

Dự án Vietnamese Museum Australia có tầm quan trọng quốc gia hiện có khoảng 18 triệu đô-la tài trợ, bao gồm 10 triệu đô-la tài trợ liên bang, 7 triệu đô-la tài trợ tiểu bang và 1 triệu đô-la quyền góp trong cộng đồng.

Vietnamese Museum Holding Ltd gần đây hủy bỏ hợp đồng với Hội đồng thành phố Maribyrnong cho một địa điểm ở Footscray sau khi việc mua bán đất không thành, và hiện vẫn đang tìm kiếm một địa điểm thích hợp để đặt trụ sở.



*Sunshine Station sẽ trở thành nhà ga trung tâm cho miền Tây với các dự án Melbourne Airport Rail (SRL Airport), Metro Tunnel, New Regional Platform, Sunbury Line Upgrade, Sunshine Precinct Masterplan (SBS)*